

BÁO CÁO

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp 12 và trước kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII

Thực hiện Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003, Quy chế hoạt động của HĐND ngày 02/4/2005, thực hiện Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp của Thường trực HĐND tỉnh, các tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với UBMTTQ, Thường trực HĐND, UBND các cấp tổ chức cho đại biểu tiếp xúc cử tri để thông báo kết quả kỳ họp 12, dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XIII, ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri tại 18 điểm của 10/10 huyện, thị xã, thành phố với 1960 cử tri là cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân các xã, phường, thị trấn, thôn, bản, tổ dân phố tham dự. Các nội dung chủ yếu thuộc thẩm quyền của cấp huyện, cấp xã đã được trao đổi, tổng hợp, giải quyết theo quy định.

Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc chỉ đạo giải quyết của cấp tỉnh như sau:

1. Cử tri huyện Mường Nhé kiến nghị

- *Cử tri xã Leng Su Sìn*: Đường điện sinh hoạt đã kéo về đến một số bản nhưng đến nay chưa được đóng để sử dụng, đề nghị tỉnh chỉ đạo Điện lực tỉnh và các ngành liên quan đóng điện sinh hoạt cho nhân dân các thôn bản.

+ Kiến nghị nâng mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo từ 30 triệu đồng lên 50 triệu đồng không phải thế chấp tài sản.

- *Cử tri xã Chung Chải*: Trong quá trình thi công dự án làm đường giao thông đi lối mở A Pa Chải do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư đã làm sạt lở đất đá lấp vào đất ruộng của hộ gia đình ông Toán Chừ Cả với diện tích hơn 7.000m² nhưng đến nay chưa được xem xét, đền bù. Đề nghị tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng xem xét giải quyết đền bù đất cho dân.

2. Cử tri huyện Nậm Pồ kiến nghị

- *Cử tri xã Nà Hy*: UBND tỉnh và các sở ngành cho phép tận thu khai thác gỗ làm nhà ở tại chỗ cho các hộ gia đình nghèo chưa có nhà (nhà ở tạm bợ, dột nát hoặc mới tách hộ).

- *Cử tri huyện Nậm Pồ*: Sở Y tế tỉnh Điện Biên xem xét, kiểm tra việc thu tiền khám sức khỏe thi lấy bằng xe máy trong thời gian vừa qua trên địa bàn 2 huyện: Huyện Mường Nhé thu 90.000 đồng/lần khám, huyện Mường Chà thu 200.000 đồng/lần khám.

+ UBND tỉnh, các Sở ngành quan tâm, sớm đầu tư xây dựng trung tâm y tế huyện Nậm Pồ (Trung tâm y tế huyện Nậm Pồ hiện nay đang hoạt động nhờ phòng khám đa khoa xã Nà Hỳ) để phục vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân.

+ Tiền Thù lao cho cộng tác viên dân số 50.000đ/tháng như hiện nay là quá thấp. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm và có ý kiến với bộ ngành trung ương điều chỉnh, nâng mức thù lao nên cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

+ Tổng số học sinh của 2 huyện Mường Chà, Mường Nhé bàn giao về cho huyện Nậm Pồ 13.205 học sinh. Năm học 2013-2014 tổng số học sinh là: 15.387, tăng hơn 2.000 học sinh và tăng 64 lớp nhưng đội ngũ giáo viên không tăng rất khó khăn trong đảm bảo sự nghiệp giáo dục huyện Nậm Pồ. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm xem xét, bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục - đào tạo cho huyện.

+ Tuyến đường Chà Tở - Nậm Khăn được UBND huyện Mường Chà phê duyệt tổng mức đầu tư là 10.478 triệu đồng với chiều dài 3.764m do Doanh nghiệp Miền Đông thi công từ năm 2009. Đến năm 2011 doanh nghiệp dừng thi công và bỏ đi không rõ lý do gì, khối lượng thực hiện được khoảng 50%. Hiện tại một số hạng mục của công trình đã xuống cấp người dân đi lại rất khó khăn, đặc biệt là trong mùa mưa. Huyện Nậm Pồ đã có ý kiến với huyện Mường Chà nhiều lần nhưng đến nay công trình trên vẫn chưa được giải quyết. Đề nghị UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo huyện Mường Chà để công trình sớm được triển khai thi công hoàn thành và phát huy được hiệu quả.

+ Tuyến đường từ Trung tâm xã Na Cô Sa - Huổi Thúng 3 và tuyến đường Trung tâm xã Na Cô Sa vào bản Na Cô Sa 3 đã triển khai thực hiện từ năm 2011 do huyện Mường Nhé làm chủ đầu tư nhưng đến nay chưa hoàn thành gây khó khăn cho việc đi lại của nhân dân xã Na Cô Sa. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo huyện Mường Nhé đầu tư dứt điểm để công trình sớm hoàn thành và phát huy được hiệu quả.

3. Cử tri huyện Điện Biên Đông kiến nghị

- *Cử tri xã Phình Giàng*: Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn có hiệu lực từ ngày 15/11/2013 chưa có hướng dẫn thực hiện. Trong khi đó Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ có Thông tư số 14/2014/TT-BLĐTĐ ngày 12/6/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về ban hành biểu mẫu lập hồ sơ đề nghị, thi hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và hướng dẫn xây dựng nội quy, quy chế đối với học viên của cơ sở cai nghiện bắt buộc, nhưng chưa có hướng dẫn quy định về trách nhiệm xác định người nghiện ma túy nên gặp nhiều vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đề nghị UBND tỉnh kiến nghị Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan sớm ban hành văn bản hướng dẫn để đảm bảo quy định trên sớm được triển khai.

- *Cử tri xã Noong U*: UBND tỉnh sớm đầu tư tuyến đường Na Sang - Noong U, tạo điều kiện cho nhân dân đi lại thuận lợi cho giao thương, buôn bán và ổn định cuộc sống.

+ Công tác thi hành án vụ trộm trâu tại xã Noong U đến nay vẫn chưa được giải quyết, đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm xem xét, chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ việc trên.

4. Cử tri huyện Mường Ảng kiến nghị

- *Cử tri xã Xuân Lao*: Ngân hàng chính sách xã hội tạo điều kiện cho vay tiền để hỗ trợ sinh viên đi học của chương trình đào tạo theo địa chỉ (*Trường cao đẳng mầm non*), hiện nay, các sinh viên này đã tốt nghiệp ra trường nhưng không được bố trí việc làm, do đó chưa có khả năng để trả nợ. Đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, kéo dài thời hạn cho vay để tạo điều kiện cho số học sinh, sinh viên có thời gian lao động, tìm việc làm hoàn trả tiền vay theo quy định.

5. Cử tri huyện Mường Chà kiến nghị

- *Cử tri xã Huổi Mý*: UBND tỉnh và Sở giao thông vận tải tỉnh quan tâm, đề xuất với Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải xem xét đầu tư cho mở tuyến đường giao thông từ trung tâm xã đến quốc lộ 12 (*hiện tại đi từ trung tâm huyện về xã phải đi vòng ngược lại Pa Ham với chặng đường 130km nếu được đầu tư thì đoạn đường từ trung tâm xã về huyện còn khoảng 34km*) Đề góp phần tháo gỡ những khó khăn chung cho bà con nhân dân các dân tộc không chỉ riêng xã Huổi Mý và cả các xã lân cận như: Pa Ham, Nậm Nèn.

+ Là xã mới chia tách và đã có 01 bác sỹ về công tác, điều kiện các bản đều nằm xa trung tâm xã, nhu cầu khám chữa bệnh, điều trị của nhân dân rất lớn, song điều kiện về cơ sở vật chất còn tạm bợ, khó khăn cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đề nghị tỉnh và Sở Y tế quan tâm, sớm bố trí nguồn kinh phí đầu tư xây dựng trạm y tế cho xã.

+ Bản Lũng Thàng hiện có 02 nhóm bản, với tổng số hộ dân 117 hộ, khoảng cách giữa 2 điểm bản khá xa, rất khó khăn cho công tác quản lý cũng như triển khai các công việc chung của bản, đề nghị UBND tỉnh quan tâm chia tách thành 02 bản.

- *Cử tri xã Nậm Nèn*: Các xã Huổi Mý, Hừa Ngài, Sá Tổng, Pa Ham, Nậm Nèn đều rất xa trung tâm huyện, rất khó khăn cho việc đi lại học tập của học sinh nhất là học sinh THPT. Đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng trường PTTH cụm xã Pa Ham để thuận lợi cho việc học tập của học sinh con em các dân tộc trên địa bàn.

+ Bản Phiêng Đất B hiện nay có 34 hộ dân, song do điều kiện bản đang sống dưới dãy núi đá có nguy cơ sạt lở cao (*đã sạt lở 01 lần*), để an toàn tài sản, tính mạng cho nhân dân, đồng thời tạo điều kiện đảm bảo cho nhân dân yên tâm ổn định cuộc sống lâu dài, đề nghị tỉnh quan tâm cho chuyển bản đến địa điểm mới.

+ Điều kiện cơ sở vật chất Phòng khám Đa khoa khu vực Nậm Nèn xuống cấp nghiêm trọng, không đáp ứng yêu cầu công tác chuyên môn cũng như khám chữa bệnh cho nhân dân, đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng mới.

6. Cử tri huyện Điện Biên kiến nghị

- Theo phản ánh của cử tri, hiện nay tuyến đường vành đai phía Đông đã xuống cấp nghiêm trọng, không phát huy được hiệu quả sau đầu tư. Đề nghị UBND tỉnh xem xét sớm sửa chữa, nâng cấp.

- *Cử tri xã Pá Khoang*: Đề nghị xây dựng trạm y tế xã Pá Khoang.

+ Đề nghị đền bù cho các hộ dân có đất đã được quy hoạch làm công trình AD05.

+ Tỉnh sớm chỉ đạo các đơn vị bàn giao quản lý và sử dụng diện tích mặt nước lòng hồ Pá Khoang cho UBND xã Pá Khoang.

+ Đề nghị chỉ đạo Ban quản lý rừng đặc dụng Mường Phăng trực thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn sớm triển khai cắm mốc, phân rõ danh giới rừng đặc dụng thuộc khu vực xã Mường Phăng và xã Pá Khoang để quản lý có hiệu quả.

7. Cử tri huyện Tuần Giáo kiến nghị

Đối với các xã mới chia tách, thành lập trên địa bàn huyện Tuần Giáo, đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư các tuyến đường từ trung tâm huyện đến các xã và từ xã đi các bản để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân được thuận lợi.

8. Cử tri Thành phố Điện Biên Phủ kiến nghị

- *Cử tri thành phố Điện Biên Phủ*: Tuyến đường liên huyện từ cầu Mường Thanh vào xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, lượng xe lưu thông trên đoạn đường này rất lớn, đường hẹp, mặt đường xuống cấp nghiêm trọng, nhất là các cháu học sinh đi lại rất nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông. Đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư nâng cấp tuyến đường trên.

+ Đề nghị tỉnh thực hiện chính sách đối với Trường ban Công tác mặt trận các phố bản trong tỉnh (*Hiện nay, duy nhất tỉnh Điện Biên chưa thực hiện chế độ hỗ trợ ban công tác tác mặt trận các phố bản*); Đề nghị thực hiện chế độ nâng lương đối với các đồng chí tái cử trong ban chấp hành Hội Cựu chiến binh (*theo NQ 29 của Chính phủ*).

+ Đề nghị tỉnh điều chỉnh mức phí bảo trì đường bộ đối với xe máy (*hiện nay mức thu phí cao hơn nhiều tỉnh bạn*). Biên lai thu phí không đảm bảo cho việc bảo quản để xuất trình khi tham gia giao thông và có chế tài xử lý những trường hợp không tham gia nộp phí bảo trì đường bộ.

+ Thông báo cho cử tri biết tình hình, kết quả giải quyết vụ việc của công ty Hoàng Lâm: Hiện nay việc thu hồi nợ như thế nào? Việc xử lý cán bộ như thế nào?

- *Cử tri phường Tân Thanh*: Hiện nay, hệ thống đèn cao áp chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố nhiều nơi bị hư hỏng nặng, đặc biệt là khu vực tổ dân phố 24, phường Tân Thanh (đoạn từ đường đôi sân vận động thành phố qua đồi thông công sau trường Cao đẳng Sư phạm đến đường Sùng Phái Sinh); có chỗ 6 - 7 cột đèn cao áp nhưng chỉ có 01 bóng sáng, gây khó khăn trong việc đi lại của nhân dân trong đêm cũng như ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, xem xét khắc phục, sửa chữa hệ thống đèn chiếu sáng khu vực trên.

+ Chỉ đạo Ban Quản lý dự án chuyên ngành, sở Xây dựng giải quyết thanh toán tiền hỗ trợ vật kiến trúc, cây cối hoa màu (dự án làm đường vào tổ 1, tổ 2) từ năm 2005 đến nay vẫn chưa thanh toán cho nhân dân.

- *Cử tri phường Thanh Trường*: Thông báo cho nhân dân biết khi nào triển khai thực hiện dự án khu đô thị Nam Thanh Trường để nhân dân yên tâm lao động sản xuất.

+ Đề nghị tỉnh xử lý, giải quyết các trường hợp UBND huyện Điện Biên ban hành quyết định chuyển đổi đất lúa sang đất ở trên địa bàn phường (*trước thời điểm thành lập phường Thanh Trường*).

- *Cử tri phường Thanh Bình, phường Thanh Trường*: Đề nghị tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng xem xét, bố trí đặt trạm cân trọng tải xe phù hợp tránh ô tô trọng tải lớn trôn, tránh trạm cân đi vào đường dân sinh làm hỏng đường.

+ Đề nghị tỉnh chỉ đạo công ty cấp nước Điện Biên cải tạo tuyến ống nước sinh hoạt tại Tổ dân phố 13, 14, 15 phường Thanh Bình vì đường nước quá yếu, nhiều bùn bẩn, chất lượng nước không hợp vệ sinh.

- *Cử tri phường Mường Thanh*: Hiện tại tổ dân phố 11, 12 nằm trong qui hoạch công viên cây xanh theo quy hoạch của tỉnh, UBND thành phố đã có tờ trình đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh qui hoạch để phù hợp với hiện trạng sử dụng đất hiện nay của các hộ gia đình nhưng đến nay UBND tỉnh chưa có văn bản trả lời. Cử tri đề nghị UBND tỉnh xem xét điều chỉnh qui hoạch để phù hợp với thực tế hiện trạng, đảm bảo với nguyện vọng của nhân dân.

+ Cử tri tổ dân phố 25 đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương giải phóng mặt bằng để giải quyết đường đi của nhân dân tổ dân phố 25 (đường sau sở Y tế) theo nguyện vọng chính đáng của nhân dân (*cử tri đã kiến nghị nhiều lần*).

+ Chỉ đạo giải quyết dứt điểm việc giải tỏa, giải phóng mặt bằng, đền bù cho dân dự án xây dựng Quảng trường 7/5 đã được triển khai hơn 15 năm.

- *Cử tri phường Him Lam*: đầu tư dứt điểm công trình nhà thi đấu đa năng Tỉnh để phát huy hiệu quả của công trình.

- *Cử tri xã Tà Lèng kiến nghị*: sớm ban hành quyết định thu hồi dự án 1km tuyến đường Noong Bua - Pú Nhi - Na Son (đoạn qua trung tâm hành chính xã Tà Lèng đã phê duyệt và khởi công từ năm 2011) và thanh toán tiền bồi thường về đất cho nhân dân.

- *Cử tri xã Thanh Minh*: Đầu tư xây dựng Nhà văn hoá của bản Púng Tôm, xã Thanh Minh theo quyết định đầu tư của UBND tỉnh (*Sở Văn hoá - TTDL tỉnh Điện Biên đã tiến hành khảo sát thiết kế 3 năm nay*).

+ Đề nghị tỉnh chỉ đạo Điện lực tỉnh trả lời cho nhân dân biết việc lắp đặt chuyển đường dây điện sang cột điện mới lại thu 80.000 đồng để mua các thiết bị (đai, kẹp móc). Việc thu đó có đúng không? thực hiện theo văn bản nào?

+ Đề nghị tỉnh chỉ đạo công ty cấp nước Điện Biên quan tâm đầu tư dự án đường nước sạch cho nhân dân tổ dân phố 1, 2 và khu trung tâm xã Thanh Minh để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho nhân dân.

- *Cử tri phường Noong Bua*: Nhân dân tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn phường Noong Bua đã được hưởng tiền hỗ trợ đời sống trong 3 năm, song đến thời điểm hiện tại đời sống nhân dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn, đề nghị

Tỉnh xem xét tiếp tục hỗ trợ nhân dân thêm 2 năm tiếp theo để nhân dân tái định cư khắc phục khó khăn, ổn định đời sống.

9. Cử tri thị xã Mường Lay kiến nghị

- Chỉ đạo Ban QLDATEC tỉnh khẩn trương triển khai xây dựng hệ thống thoát nước phía sau giữa hai dãy nhà dân tại các khu điểm tái định cư trên địa bàn thị xã Mường Lay.

- Xem xét, sớm làm tiếp kè bảo vệ hai bên bờ suối Nậm Lay đoạn phía Bản Mé để chống xói lở đường tỉnh lộ 142, nhà ở, kênh mương và đất sản xuất của nhân dân (Nếu không được đầu tư thì mùa mưa lũ năm tới sẽ tiếp tục gây thiệt hại lớn khó lường). Tiếp tục xem xét đầu tư kè bảo vệ hai bên bờ suối Nậm Lay (phần còn lại chưa được đầu tư) để bảo vệ diện tích đất ruộng lúa, ổn định sản xuất lâu dài cho nhân dân.

- Đường Quốc lộ 12, đoạn từ nghĩa trang Huổi Hái đến cổng Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ xã Lay Nưa thị xã Mường Lay đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo sớm sửa chữa để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông.

- Đầu tư đường điện cho 04 bản vùng cao: Bản Hua Huổi Luông, Hua Nậm Cản, Huổi Luân xã Lay Nưa và bản Huổi Min phường Sông Đà thị xã Mường Lay.

- Hệ thống thoát nước đường tỉnh lộ 142 thiết kế bất cập, một số cống bị tắc, một số cống không thu, tiêu hết nước khi mùa mưa đến. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan khắc phục.

- Đề nghị UBND tỉnh báo cáo với Thủ tướng Chính phủ tiếp tục đầu tư xây dựng tuyến đường Mường Lay - Nậm Nhùn giai đoạn II.

- Đề nghị UBND tỉnh sớm cho ý kiến chỉ đạo, có tiếp tục triển khai xây dựng mặt bằng Ho Cang xã Lay Nưa không? Đánh giá độ an toàn khi di chuyển dân tới điểm mặt bằng Ho Cang này.

- Việc triển khai kế hoạch khai thác rừng trấu, UBND thị xã đã tiến hành tuyên truyền tới 13 cộng đồng tổ, bản - khu vực có rừng trấu khai thác và lấy ý kiến của nhân dân. Kết quả 100% hộ gia đình thuộc quy hoạch vùng khai thác không nhất trí với việc khai thác rừng trấu trong giai đoạn hiện nay. Cử tri thị xã Mường Lay đề nghị UBND tỉnh tạm dừng việc khai thác gỗ trấu trên địa bàn thị xã. Vì các tiểu khu được xác định khai thác đều có độ dốc lớn, nhiều khe suối, phía trên các khu dân cư mới được bố trí tái định cư, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất, gây nguy hiểm đến khu tái định cư.

10. Cử tri huyện Tủa Chùa kiến nghị

- Đề nghị cắt giảm thủ tục giấy khám sức khỏe đối với học sinh dân tộc khi thi đỗ vào Trường Dân tộc Nội trú huyện, Tỉnh.

- Cắt giảm thủ tục hành chính trong Dự án hỗ trợ mua trâu đối với hộ nghèo.

- Điều chỉnh khoảng cách từ nhà đến trường đối với học sinh bán trú (quy định tại Khoản 1, Điều 2 Thông tư liên tịch số 65/2001/TTLT-BGDĐT-BTC-BKHĐT ngày 22/12/2011). Học sinh Tiểu học từ 4 km giảm xuống khoảng cách

2 km; Học sinh THCS từ 7 km giảm xuống khoảng cách 4 km để học sinh được hưởng chế độ bán trú.

11. Một số ý kiến khác

- *Cử tri các huyện Điện Biên Đông, huyện Mường Ảng kiến nghị:*

Tình trạng con em nhân dân tại một số xã, bản, được đào tạo trình độ Cao đẳng mầm non hệ vừa học vừa làm sau khi tốt nghiệp ra trường nhưng không được bố trí tuyển dụng. Đề nghị UBND tỉnh, Sở Giáo dục - Đào tạo, các ngành chức năng rà soát, xem lại công tác tuyển dụng, bố trí các trường hợp nêu trên.

- *Cử tri thị trấn Điện Biên Đông; xã Xuân Lao, huyện Mường Ảng*

Thực hiện Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn. Trong Danh mục có thị trấn Điện Biên Đông thuộc diện được thụ hưởng chính sách nhưng thực tế chưa thực hiện được vì chưa có văn bản hướng dẫn thi hành. Vậy những người làm việc tại xã hay tất cả những người làm việc trong tất cả đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc xã đó thì được hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ. Đề nghị Sở Tài chính sớm đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định thực hiện

- *Cử tri huyện Điện Biên, Mường Ảng, Mường Chà, Nậm Pồ kiến nghị:*

+ Đề nghị tăng mức phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

+ Đề nghị tỉnh, Công ty điện lực tiếp tục tổ chức rà soát mở đường điện lưới Quốc gia đến các bản, các khu vực mới chia tách tại một số xã, bản trên địa bàn các huyện trên.

Trên đây là Báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp 12 và trước kỳ họp thứ 13, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII. Thường trực HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh./.

Nơi nhận:

- TT. Tỉnh ủy (BC)
- TT. HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- TT HĐND - UBND - UBMTTQ các huyện, thị xã, thành phố;
- Đại biểu Quốc hội;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Phòng CT HĐND; Phòng TTDN;
- Lưu VT *nh*

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


Giàng Thị Hoa